

สนช.จี้ศธ.เข้มโรงเรียนให้เด็กร้องเพลงชาติหน้าเสาธง

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.ค. 2560

ปลัดศธ. เผย การชี้แจงบข ปี61 สนช.กำชับสอศ. ส่งเสริมคนเรียนเกษตร พร้อมกำชับอุดมศึกษา ดูแลธรรมาภิบาล คุณภาพบัณฑิต ให้เข้มงวด โรงเรียนเรื่องการให้เด็กร้องเพลงชาติหน้าเสาธง ปลุกสำนึกรักชาติ

วันนี้(20 ก.ค.)ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศธ. ต่อคณะกรรมการการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ซึ่งการพิจารณาในวาระแรก ศธ. ได้รับบขทั้งสิ้น 510,961.8126 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 2,999.8090 ล้านบาท หรือ ลดลง 0.58% นั้น ในการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณแต่ละประเด็นทางกมธ.วิสามัญ เห็นว่า ศธ. กำหนดวิสัยทัศน์และเป็นหมายการทำงานที่กว้างและไม่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการและงบที่ไม่เหมาะสมกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ทางกมธ.วิสามัญ จึงมีขอแนะว่า ควรต้องไปปรับในส่วนนี้ ให้สอดคล้องกับการทำงานในทุกองค์กรหลักของศธ. นอกจากนี้ กมธ.วิสามัญ ยังมีขอห่วงใยในการกำกับดูแลการบริหารงานระดับอุดมศึกษาให้มีธรรมาภิบาล การบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ และห่วงคุณภาพของผู้จบการศึกษาในระดับปริญญา ที่อยากให้อำนาจในการให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเตรียมความพร้อม จัดการศึกษาในยุค 4.0 ซึ่งศธ. ได้รวมกับทุกหน่วยงานในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนด

“ขณะเดียวกันกมธ.วิสามัญ ชื่นชม โครงการจัดการศึกษาทางการ และโครงการตีพิมพ์ ที่เป็นโอกาสผู้ที่มีฐานะยากจน ลดความเหลื่อมล้ำรวมถึง ขอให้หน่วยงานในศธ. โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)วางแนวทางส่งเสริมให้คนมาเรียนด้านการเกษตรมากขึ้น เพราะปัจจุบันมีบุคลากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรน้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของประเทศ นอกจากนี้ยังอยากให้ศธ. เน้นพัฒนาการเรียนรู การเรียน มากกว่าการสอบ และให้แรงจูงใจให้ศธ. ส่งเสริมการเรียนการสอนลูกเสือ ตลอดจนถึงศธ. เร่งปลูกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยเฉพาะการร้องเพลงชาติ ที่ทางกมธ.วิสามัญ อยากให้ส่งเสริมเป็นพิเศษ ซึ่งทุกโรงเรียนต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดจิตสำนึกความรักชาติ “ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.28 น.